

ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม

ตั้งอยู่ที่ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก อยู่บริเวณเชิงเขาพระพุทธรูปน้อย เป็นภูเขาหินปูนที่มีระดับความสูงประมาณ 300 เมตร โดยหลวงพ่อดมศักดิ์ สุระธัมโม (นามเดิม สมบุญ จ้อยสาย) เป็นผู้ค้นพบตัวถ้ำ ซึ่งกว่าที่จะมาเป็นถ้ำบ่อปลาหรือวัดถ้ำเจริญธรรมตั้งปัจจุบันนี้

ประวัติถ้ำพระธาตุเจริญธรรม หรือถ้ำบ่อปลา

หลวงพ่อดมศักดิ์ สุระธัมโม (นามเดิม สมบุญ จ้อยสาย) ได้บวชที่วัดปริณายกราชวรวิหาร กรุงเทพฯ หลังจากบรรพชาครบพรรษาแล้ว หลวงพ่อได้ขอลาเจ้าอาวาสออกจาริกธุดงค์กับเพื่อนพระอีก 1 องค์ จนมาพบสถานที่สงบ บริเวณภูเขาบ่อปลาแห่งนี้ หลวงพ่อเห็นว่าบริเวณเขาตูดสงบ และเหมาะแก่การนั่งวิปัสสนา ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 หลวงพ่อได้ขอกราบลาท่านเจ้าอาวาสวัดปริณายกฯ มาจำพรรษาที่บริเวณถ้ำแห่งนี้ เมื่อมาจำพรรษาใหม่ๆ หลวงพ่ोजำพรรษาบริเวณเชิงเขาโดยปักกรด ชาวบ้านนำอาหารมาถวายแต่เช้า หลวงพ่อต้องเก็บอาหารไว้ฉันที่เพลทุกวัน เพื่อไม่ใช่ยุ่งยาก ต่อมาหลวงพ่ोजึงฉันท์อาหารมื้อเดียว เมื่อว่างจากการนั่งวิปัสสนา



กรรมฐาน หลวงพ่ोजะสำรวจบริเวณรอบๆภูเขาเป็นประจำ เห็นบริเวณภูเขามีช่องเล็กๆ พอคนเข้าไปได้ หลวงพ่ोजึงเข้าไปเห็นภายในภูเขาเป็นถ้ำ สวยงามมาก มีหินงอกหินย้อยเป็นลวดลายต่างๆ ตระการตา แต่ทางเข้าถ้ำบากมาก หลวงพ่ोजึงมีความคิดอยากให้บุคคลภายนอกได้มาเห็นความสวยงามนี้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต จึงได้พัฒนาพื้นที่บริเวณบ่อปลานี้ขึ้น สำหรับในปัจจุบัน หากนักท่องเที่ยวมาถึงบริเวณวัดแล้ว จะได้สัมผัสกับความเงียบสงบ รมรื่น รมเย็น ของบริเวณวัดจากปากทางเข้าถ้ำจะปูด้วยหินอ่อนเป็นทางเดินชมทั่วบริเวณถ้ำโดยตลอด ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่ोजใหญ่ พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยัง แบ่งออกเป็นห้องขนาดใหญ่ 3 ห้อง ได้แก่

ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นห้องขนาดใหญ่ 3 ห้อง ได้แก่

ห้องที่ 1 ชื่อว่า “ถ้ำบ่อปลา” มีปลาวายน้ำเข้ามาในบริเวณถ้ำเป็นจำนวนมาก

ห้องที่ 2 ชื่อว่า “ถ้ำห้องพระโรง” มีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีรูปร่างคล้ายเจ้าแม่กวนอิม และชก ลก ชิว

ส่วนห้องที่ 3 ได้แบ่งซอยเป็นห้องเล็ก ๆ มีจุดเด่นอยู่ที่หินงอกหินย้อยหลายรูปแบบ มีรูปร่างคล้ายหินปะการังซึ่งจะเข้าไป



ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนั้นทางด้านหลังยังมีถ้ำขนาดใหญ่อีก 2 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำสามเขา และถ้ำเทพประทาน ถ้ำจะปิดในวันธรรมดา เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่ोजใหญ่ พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา

สิ่งดึงดูดใจ

จะมีลักษณะเป็นถ้ำอยู่สามถ้ำมีทางเดินติดต่อกัน ถ้ำแรกเรียกว่า “คูหาพระ” มีพระพุทธรูปประดิษฐานตามหลืบถ้ำ เลี้ยวขวาเดินตาม

ช่องทางเล็ก ๆ จะพบอีกถ้ำหนึ่งเรียกว่า “คูหาห้องพระโรง” พื้นที่กว้างกว่าถ้ำแรก จากถ้ำนี้มีทางเดินไปอีกถ้ำหนึ่ง ซึ่งมีขนาดเล็ก แต่แต่ละถ้ำจะมีบรรยากาศเย็น สงบ มีหินย้อย งดงามมาก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีวิทยุคอยให้คำแนะนำอยู่ด้านหน้าถ้ำพระธาตุเจรีญธรรม มีสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า ห้องน้ำ

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง

1. จากตัวเมืองสระบุรีไปตามถนนมิตรภาพ ทางไปจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตัวอำเภอแก่งคอย ผ่านตลาดแล้วข้ามสะพานอดิเรกสารซึ่งทอดข้ามแม่น้ำป่าสักไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร ก็ถึงถ้ำพระธาตุเจรีญธรรม
2. จากสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ทางไปจังหวัดลพบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงหน้าโรงเรียนพุแควิทยา ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนจะมีถนนสายพุแค-แก่งคอย เข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Tel.0-3631-3433
webmaster :: nipon_j@prd.go.th
ติดต่อ :: prsaraburi@prd.go.th